

## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

### วิสัยทัศน์(Vision) :

ท้องถิ่นเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รองรับอุตสาหกรรมสะอาดและท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่ประชาคมอาเซียน

### พันธกิจ (Mission) :

๑. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาด สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้ นำไปสู่การรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของระดับภูมิภาคสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๒. เสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุข พื้นที่นันทนาการและการกีฬา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความมั่นคงทางสังคม
๓. ส่งเสริมและ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงประเพณีและวัฒนธรรม
๔. ส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์ บำบัด และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลกับการพัฒนาเมือง

### ประเด็นการพัฒนา (Strategic Issues) :

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านผังเมือง กระชับ การพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและภาคการท่องเที่ยว  
แบบสมดุล

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรปราการ

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

วิสัยทัศน์ (Vision)	“ท้องถิ่นเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รองรับอุตสาหกรรมสะอาด และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สู่ประชาคมอาเซียน”	
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues : ๖)	เป้าหมาย (Goals : ๑๙)	กลยุทธ์ (Strategies : ๕๖)
<p>๑. แนวทางผังเมืองกระชับ การพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบ เพื่อรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ</p>	<p>๑.๑ การวางผังเมืองแบบกระชับ เพื่อใช้ประโยชน์จากแต่ละส่วนของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- สร้างระบบผังเมืองของจังหวัดสมุทรปราการให้มีความกระชับ และวางแผนผังเมืองให้รองรับต่อความต้องการในอนาคต</p>
	<p>๑.๒ การพัฒนา ส่งเสริม ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสอดคล้องกับผังเมืองและการเติบโตของเมือง</p>	<p>๑.๒.๑ สสำรวจลักษณะปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่</p> <p>๑.๒.๒ ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>๑.๒.๓ กำหนดรูปแบบและดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับลักษณะของพื้นที่ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน</p> <p>๑.๒.๔ ปรับปรุงและเพิ่มเติมความทันสมัยของโครงสร้างพื้นฐานให้เทียบเท่าเมือง Hi-technology และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้จริงและมีประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>๑.๒.๕ ศึกษาความเป็นไปได้และก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน</p> <p>๑.๒.๖ พัฒนาและสร้างศูนย์กลางระบบคมนาคมขนส่ง เพื่อให้เกิดความเชื่อมต่อในการบริหารจัดการเมือง</p>
	<p>๑.๓ การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ</p>	<p>๑.๓.๑ วางระบบทางผังเมืองให้เอื้อต่อการป้องกันภัยพิบัติ และทำให้เกิดความสะดวกในการจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้น</p> <p>๑.๓.๒ ปรับปรุงระบบการระบายน้ำให้มีศักยภาพมากขึ้น โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายมิให้การสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำ โดยใช้มาตรการทางด้านผังเมืองควบคุมในการอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>๑.๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อเป็นมาตรการรองรับการกัดเซาะชายฝั่งตามธรรมชาติ</p> <p>๑.๓.๔ จัดตั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติเทคโนโลยีเตือนภัยที่ได้มาตรฐานและหน่วยกู้ภัยพิบัติโดยเฉพาะส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่าง ๆ</p> <p>๑.๓.๕ ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues : ๖)	เป้าหมาย (Goals : ๑๙)	กลยุทธ์ (Strategies : ๕๖)
๒. แนวทางพัฒนาระบบ สวัสดิการและคุณภาพชีวิต ของประชาชน	๒.๑ พัฒนาระบบสวัสดิการขั้น พื้นฐานของประชาชนและคุณภาพ ชีวิตของประชาชน	๒.๑.๑ ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้านให้พึ่งตนเองได้ ให้ประชาชนมีฐานะดีขึ้น ๒.๑.๒ ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนในด้านสาธารณสุขและส่งเสริมให้ประชาชน เข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณสุขอย่างคุ้มค่า ๒.๑.๓ ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการลง พื้นที่เพื่อให้บริการประชาชนและรับทราบปัญหาอุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ๒.๑.๔ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างบูรณาการทุกศาสตร์ และเน้นความสำคัญการให้ความรู้หรือการเรียนรู้ของ ทุกช่วงอายุ ๒.๑.๕ ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมที่ เหมาะสมและดำเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหา งบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิต อย่างต่อเนื่อง
	๒.๒ พัฒนาระบบดูแลสุขภาพของ ประชาชน	๒.๒.๑ รมรงค์ให้มีการดูแลสุขภาพด้วยตนเองให้ มากขึ้น ๒.๒.๒ จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ซึ่งดูแลด้านสุขภาพให้มี ประสิทธิภาพ และการประสานงานที่ดียิ่งขึ้น ๒.๒.๓ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพตั้งแต่ การดูแลตั้งครรภ์หรือทำคลอด รวมถึงเมื่อคลอดออก มาแล้วต้องมีการดูแลด้านโภชนาการหรือการสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับทารกอย่างเหมาะสม
	๒.๓ พัฒนาระบบการศึกษาของ ประชาชน	๒.๓.๑ ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ การศึกษิตตามอัธยาศัย ๒.๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนใน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการให้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
	๒.๔ พัฒนามาตรการด้านความ ปลอดภัยของประชาชนและชุมชน	๒.๔.๑ เฝ้าระวังและตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่ให้ มากยิ่งขึ้น ๒.๔.๒ เพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังความปลอดภัยในพื้นที่ เช่น การเพิ่มกำลังตำรวจ หรือจัดกลุ่มอาสาสมัครด้านความ ปลอดภัยหรือการเพิ่มแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยง
๓. แนวทางการพัฒนา ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการท่องเที่ยว แบบสมดุล	๓.๑ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม	๓.๑.๑ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาด Clean Technology ๓.๑.๒ เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีการผลิต การวิจัย และพัฒนา (R&D) รวมทั้งการออกแบบและ นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ ได้มาตรฐานมีต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues : ๖)	เป้าหมาย (Goals : ๑๙)	กลยุทธ์ (Strategies : ๕๖)
	๓.๒ การพัฒนาภาคการเกษตร	<p>๓.๒.๑ ลดการใช้ยาฆ่าแมลงที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์น้ำ</p> <p>๓.๒.๒ ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพมีมาตรฐานสากล โดยความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน</p> <p>๓.๒.๓ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) หารูปแบบใหม่ ๆ ปรับปรุงรูปแบบเก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>๓.๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น</p> <p>๓.๒.๕ ส่งเสริมการกระจายสินค้าไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน</p>
	๓.๓ การพัฒนาภาคการท่องเที่ยว	<p>๓.๓.๑ พื้นฟูปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงามและปลอดภัยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น</p> <p>๓.๓.๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเดินทางในหนึ่งวัน (One Day Trip)</p> <p>๓.๓.๓ ส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว</p> <p>๓.๓.๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐาน</p> <p>๓.๓.๕ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์พัฒนาบุคลากร สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว</p>
๔. แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔.๑ สร้างความตระหนักและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณสมบัติของระบบนิเวศ ควบคู่กับการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	<p>๔.๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และองค์กรอิสระ ในสร้างจิตสำนึกแก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรชายฝั่งทะเล พื้นที่ป่าชายเลน และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาลพิษ และวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อันอาจเกิดจากการขยายตัวของเมืองและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผ่านแผนงาน โครงการ และการรณรงค์ร่วมกัน</p> <p>๔.๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่แกนนำชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างกระบวนการ</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues : ๖)	เป้าหมาย (Goals : ๑๙)	กลยุทธ์ (Strategies : ๕๖)
		<p>เรียนรู้และริเริ่มในชุมชน พัฒนาระบบรวบรวมและจัดทำข้อมูลสถานภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกัน</p> <p>๔.๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการสร้างกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตที่สะอาดและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด๐</p>
	<p>๔.๒ เพิ่มสมรรถนะในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ</p>	<p>๔.๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างเครือข่ายการรณรงค์การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมกับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ทั้งในด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย การแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อให้ได้ก๊าซชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดปริมาณขยะจากชุมชน</p> <p>๔.๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการร่วมลงทุนของภาคเอกชนในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวมที่เป็นระบบถูกหลักสุขาภิบาลไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีการกำจัดที่เหมาะสมและคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์</p> <p>๔.๒.๓ สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้มาตรการจัดเก็บภาษีการจัดขยะและของเสียจากผู้ประกอบการและผู้อาศัย (โครงการหมู่บ้าน/ย่าน) อย่างจริงจัง</p>
	<p>๔.๓ สร้างการจัดการน้ำเสียอย่างเป็นระบบ</p>	<p>๔.๓.๑ สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการสร้างรูปแบบหรือมาตรการ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมลพิษต่อโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยน้ำเสียเกินมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม</p> <p>๔.๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมและโครงการบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กของชุมชน</p> <p>๔.๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอิสระ เพื่อสร้างเครือข่ายรักษาและตรวจติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำ ลำคลองทุกสายและทรัพยากรน้ำในพื้นที่ชายฝั่ง</p>
	<p>๔.๔ สร้างการจัดการมลภาวะทางอากาศและเสียงจากแหล่งกำเนิดมลพิษที่สำคัญ</p>	<p>- ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอิสระ เพื่อสร้างเครือข่ายรักษาและตรวจติดตามคุณภาพอากาศและเสียงจากแหล่งกำเนิด เช่น สถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม ยานพาหนะ การก่อสร้างและการเผาในที่โล่ง</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues : ๖)	เป้าหมาย (Goals : ๑๙)	กลยุทธ์ (Strategies : ๕๖)
๕. แนวทางการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล	๕.๑ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน	๕.๑.๑ ให้ความรู้และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสถาบัน ครอบครัวให้เข้มแข็ง ๕.๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการ หมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้นำการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ๕.๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งองค์กรภาค ประชาชนในด้านต่าง ๆ เพื่อแสดงบทบาทและมีส่วนร่วมใน การดำเนินงานของภาครัฐแต่ละด้าน
	๕.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	๕.๒.๑ จัดให้มีการเสนอความคิดเห็นของภาคประชาชนใน การจัดทำแผนการพัฒนาหรือปรับปรุงต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคประชาชนอย่างแท้จริง ๕.๒.๒ รัสเซียพื้นฐานที่ประชาชนพึงจะได้รับ โดยการ ส่งเสริมการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงและทันสมัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๖. แนวทางการพัฒนา การเมืองการบริหาร	๖.๑ พัฒนาบุคลากรขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ มีทักษะ และทำงานโดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล	๖.๑.๑ ให้ความรู้และจัดกิจกรรมเสริมทักษะในการทำงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล อันได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ หลักการ มีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า ๖.๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการระบบ การทำงานเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
	๖.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ใน การบริหารจัดการ	๖.๒.๑ จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและ ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและสามารถรับบริการจาก เจ้าหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ๖.๒.๒ จัดให้มีการเสนอความคิดเห็นของภาคประชาชนให้ ข้อมูลข่าวสาร ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการทำงาน ของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัสเซียพื้นฐาน ที่ประชาชนพึงจะได้รับ โดยการส่งเสริมการใช้สื่อ ประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงและทันสมัย เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด
	๖.๓ ส่งเสริมการประสานงานการ ทำงานร่วมกันขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้นำชุมชนเพื่อ พัฒนาท้องถิ่นให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่	- ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดการประชุมร่วมการทำงาน และทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดความสัมพันธที่ดีและมี การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ปัญหา และแนวทาง ในการแก้ปัญหาของชุมชน ระหว่างบุคลากรขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน